
รายงาน 
การเดินทางเยือนสาธารณรัฐเอสโตเนียอย่างเป็นทางการของ 

คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เอสโตเนีย 
ระหว่างวันที่ ๖-๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

---------------- 

   คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย -เอสโตเนีย น าโดย พลเอก เกษมศักดิ์      
ปลูกสวัสดิ ์ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เอสโตเนีย และคณะ รวม ๘ คน ประกอบด้วย  

 ๑. พลเอก เกษมศักดิ์ ปลูกสวัสดิ์ -  สมาชิกวุฒิสภา 
   - ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เอสโตเนีย 
   - หัวหน้าคณะ 
 ๒. นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ -  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
   - รองประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เอสโตเนีย 
 ๓. นายถาวร ลีนุตพงษ์ -  สมาชิกวุฒิสภา 
   - เลขานุการกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เอสโตเนีย
 ๔. นายเจตน์ ศิรธรานนท์ - สมาชิกวุฒิสภา 
   - กรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เอสโตเนีย 
 ๕. นายวิทวัส บุญญสถิตย์ - สมาชิกวุฒิสภา 
   - กรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เอสโตเนีย 
 ๖. รองศาสตราจารย์วิชุดา รัตนเพียร - สมาชิกวุฒิสภา 
   - สมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เอสโตเนีย 
 ๗. นางสาวศิรวศา เทศถมทรัพย์ - ผู้อ านวยการส านักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
    ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษร 
   - เลขานุการคณะ  
 ๘. นางสาวพิริยา ศรีกัลยา - นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ   
    กลุ่มงานความสัมพันธ์รัฐสภาทวิภาคี 
    ส านักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
    ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
   - ผู้ช่วยเลขานุการคณะ 

  คณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสุ วรรณภูมิ ประเทศไทย เมื่อวันพุธที่            
๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๐.๕๕ นาฬิกา โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 954 ถึงท่าอากาศยานกรุง
ออสโล ราชอาณาจักรนอร์เวย์ เปลี่ยนไปใช้สายการบินเอสโตเนียน แอร์ เที่ยวบินที่ OV 134 และเดินทาง
ถึงท่าอากาศยานกรุงทาลลินน์ สาธารณรัฐเอสโตเนีย ในวันพุธที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๑.๔๕ นาฬิกา 
โดยมี Hon. Mr. Valdo Ranpere ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาเอสโตเนีย-ไทยให้การต้อนรับ 

  ในระหว่างการเดินทางเยือนดังกล่าว คณะฯ ได้เยี่ยมคารวะบุคคลส าคัญ และสถานที่ส าคัญ 
ดังนี้ 
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๑. การเข้าเยี่ยมคารวะและพบปะหารือกับบุคคลส าคัญ 

๒.๑ การพบปะสนทนากับ Hon. Mr. Valdo Ranpere ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิก
รัฐสภาเอสโตเนีย-ไทยและสมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาเอสโตเนีย-ไทย ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ อาคารรัฐสภาสาธารณรัฐเอสโตเนีย 

 

   

 

 

สาระส าคัญในการสนทนา 

Hon. Mr. Valdo Ranpere ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาเอสโตเนีย-ไทย กล่าวกับ
คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-เอสโตเนีย ว่ารู้สึกยินดีและประทับใจเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้ต้อนรับคณะ
ผู้แทนฯในการมาเยือนสาธารณรัฐเอสโตเนียในครั้งนี้ และเชื่อมั่นว่าการมาเยือนครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมและ
กระชับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น  

พลเอก เกษมศักดิ์ ปลูกสวัสดิ์ ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เอสโตเนีย ได้กล่าว
แนะน าคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-เอสโตเนีย และได้กล่าวสรุปเกี่ยวกับระบบรัฐสภาไทยว่า รัฐสภาไทย
เป็นระบบสองสภา ได้แก่ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา โดยสมาชิกวุฒิสภา มีวาระการด ารงต าแหน่ง ๖ ปี 
จ านวน ๑๕๐ คน  มีที่มา ๒ แบบ คือ สมาชิกจ านวน ๗๖ คน มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตโดยใช้เขต
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จังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง แต่ละจังหวัดจะมีสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดละหนึ่งคน และสมาชิกที่เหลือมาจากการ
สรรหา โดยสมาชิกวุฒิสภาทั้งสองแบบจะเข้ารับต าแหน่งไม่พร้อมกันเนื่องจากมีจุดประสงค์ให้รัฐสภามี
สมาชิกวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่โดยตลอดไม่ขาดช่วง ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์วิชุดา  รัตนเพียร สมาชิกวุฒิสภา 
และสมาชิกกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-เอสโตเนีย ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า สมาชิกวุฒิสภามีที่มาจากหลากหลายภาค
ส่วน ครอบคลุมทุกศาสนา ทุกสาขาอาชีพจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย เพ่ือให้แน่ใจว่าวุฒิสภาจะมี
ผู้เชี่ยวชาญครบทุกศาสตร์ มีคนในพื้นท่ีจริงให้ข้อมูลในการพิจารณากฎหมายหรือเรื่องอ่ืนใด 

  จากนั้น นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานกลุ่มมิตรภาพฯ 
ไทย-เอสโตเนีย กล่าวสรุปเกี่ยวกับสภาผู้แทนราษฎรว่า มีจ านวนสมาชิกตามรัฐธรรมนูญ ๕๐๐ คน มีที่มา  
๒ แบบ คือ สมาชิกจ านวน ๓๗๕ คน มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งโดยแบ่งเขตเลือกตั้งทั่ว
ประเทศออกเป็น ๓๗๕ เขต ในแต่ละเขตมีผู้แทนได้ ๑ คน ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดจะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง 
และสมาชิกจ านวน ๑๒๕ คน มาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ซึ่งพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครแบบบัญชี
รายชื่อจะจัดท าบัญชีรายชื่อไว้เพียงบัญชีเดียว เรียงล าดับจ านวนไม่เกิน ๑๒๕ รายชื่อ โดยคิดสัดส่วนจาก
จ านวนผู้แทนที่ได้รับเลือกตั้งแบบแบ่งเขต ทั้งนี้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีวาระการด ารงต าแหน่ง ๔ ปี แต่
โดยมากแล้วรัฐบาลจะอยู่ได้ไม่ครบวาระเพราะรัฐบาลมีอ านาจในการประกาศยุบสภาเมื่อไหร่ก็ได้ ดังนั้น 
วุฒิสภาจึงมีเสถียรภาพมากกว่า 

  สมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาเอสโตเนีย-ไทยได้ถามถึงบทบาทและความส าคัญของ
พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีต่อการเมืองไทย และวิธีการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
สาธารณรัฐเอสโตเนียและประเทศไทย คณะผู้แทนฯได้กล่าวว่า แม้ว่าพระมหากษัตริย์ทรงด ารงต าแหน่ง
ประมุขของประเทศ แต่ไม่ได้มสี่วนเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใด และ นายวีระชัย เตชะวิจิตร์ กงสุลใหญ่
กิตติมศักดิ์สาธารณรัฐเอสโตเนียประจ ากรุงเทพฯ ได้ตอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ของ
ทั้งสองประเทศว่า ได้จัดงานฉลองวันชาติสาธารณรัฐเอสโตเนียในทุกปี โดยเชิญแขกผู้ทรงเกียรติมาร่วมงาน 
รวมทั้งนักข่าว พร้อมทั้งจัดส่งภาพถ่ายไปประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆด้วย นอกจากนี้ ยังได้มีการมอบ
ทุนการศึกษา ทั้งแบบเต็มจ านวน และบางส่วนให้ชาวเอสโตเนีย เพ่ือมาศึกษาในประเทศไทย ณ โรงเรียน
นานาชาติรีเจนท์ ซึ่ง นายวีระชัย เตชะวิจิตร์ เป็นเจ้าของและผู้ด าเนินการอยู่ รวมทั้งสิ้นจ านวน ๖๓ คน         
โดยในปัจจุบัน มีนักเรียนชาวเอสโตเนีย จ านวน ๙ คน   

  จากนั้น รองศาสตราจารย์วิชุดา รัตนเพียร สมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิก
รัฐสภาไทย-เอสโตเนีย ได้ถามสมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาเอสโตเนีย-ไทย ถึงสาเหตุที่ท าให้สนใจ
สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มมิตรภาพฯ เอสโตเนีย-ไทยเพ่ือด าเนินกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศไทย 
ซ่ึงสมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาเอสโตเนีย-ไทย ตอบว่าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องในเรื่องการเมือง แต่เป็น
เพราะเคยเดินทางมาประเทศไทยเป็นการส่วนตัว และรู้สึกประทับใจที่คนไทยให้การต้อนรับที่ดี มีความเป็น
มิตร จนรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน เป็นสถานที่ที่เหมาะจะมาพักผ่อนอย่างแท้จริง จึงอยากให้ทั้งสองประเทศมี
ความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้นขึ้น นอกจากนี้ สมาชิกกลุ่มมิตรภาพฯ เอสโตเนีย-ไทยยังได้กล่าวต่อไปว่า 
เดิมรัฐสภาเอสโตเนียมีกลุ่มมิตรภาพฯ กับประเทศเพ่ือนบ้านที่มีความคล้ายคลึงกัน ไม่ว่าจะเป็นทางสังคม 
วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ การเป็นสมาชิกกลุ่มมิตรภาพฯ เอสโตเนีย -ไทยจะเป็นเหมือนการเปิดประตูไปสู่
โลกที่แตกต่าง ท าให้ได้สัมผัสกับความหลากหลายและเปิดโอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  

  ต่อมา Hon. Mr. Valdo Ranpere ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาเอสโตเนีย-ไทย     
ได้กล่าวเสริมต่อไปว่า การเดินทางเยือนสาธารณรัฐเอสโตเนียของกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย -เอสโตเนียในครั้งนี้ 
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จะเห็นได้ว่าฝ่ายเอสโตเนียได้จัดให้มีการพบปะสนทนากับบุคคลส าคัญในหลายภาคส่วน เนื่องจากฝ่าย
เอสโตเนียต้องการให้ความเชื่อมั่นกับฝ่ายไทยว่า เอสโตเนียให้ความส าคัญกับการส่งเสริมความสัมพันธ์กับ
ประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง พร้อมทั้ง ได้ขอให้คณะผู้แทนฯช่วยผลักดันเรื่องการยกระดับการตรวจลงตราใน
หนังสือเดินทางของชาวเอสโตเนียที่จะเดินทางเข้าประเทศไทย จากเดิมที่เป็นแบบการตรวจลงตรา         
ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa On Arrival) และพ านักอยู่ในประเทศไทยได้ไม่เกิน  
๑๕ วัน ไปเป็นแบบอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยได้ไม่เกิน ๓๐ วัน เหมือนกับประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
ส่วนใหญ่ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศได้เป็นอย่างดี โดยฝ่ายเอสโตเนียหวัง
จะให้ประเทศไทยเป็นตัวเชื่อมเอสโตเนียกับภูมิภาค ASEAN เพราะประเทศไทยมีศักยภาพมากพอที่จะเป็น
ศูนย์กลางของ ASEAN ได้  

พลเอก เกษมศักดิ์ ปลูกสวัสดิ์ ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เอสโตเนีย กล่าวว่า 
ก่อนการเดินทางเยือนครัง้นี้ กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-เอสโตเนีย ได้เชิญผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศเข้า
ร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-เอสโตเนีย  เพ่ือหารือเกี่ยวกับแนวทางและความ
เป็นไปได้ในเรื่องการยกเว้นการตรวจลงตราในหนังสือเดินทางและอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยได้ไม่เกิน 
๓๐ วัน กับชาวเอสโตเนีย โดยผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศได้ชี้แจงว่ากระทรวงการต่างประเทศ
เห็นสมควรให้ประชาชนจากเอสโตเนียสามารถพ านักในประเทศไทยได้ ๓๐ วัน ตามที่ฝ่ายเอสโตเนียเสนอ 
โดยค านึงถึงสถานะทางเศรษฐกิจที่ดีของเอสโตเนีย และจ านวนนักท่องเที่ยวเมื่อเทียบกับจ านวนประชากร
เนื่องจากประเทศไทยถือเป็นเมืองท่องเที่ยว การอนุญาตดังกล่าวจะส่งผลดีต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก 
รวมทั้งความร่วมมืออันดีระหว่างไทยกับเอสโตเนียในเวทีระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ทั้งนี้ ฝ่ายไทยมี
ข้อพิจารณาและขั้นตอนที่ต้องขอรับความเห็นชอบจากหลายหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหน่วยงาน
ด้านความมั่นคง ดังนั้น จึงต้องใช้เวลาในการด าเนินการ 

จากนั้น พลเอก เกษมศักดิ์ ปลูกสวัสดิ์ ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เอสโตเนีย  
ได้มอบหนังสือเชิญคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกกรัฐสภาเอสโตเนีย-ไทย ให้เดินทางเยือนประเทศไทย
อย่างเป็นทางการเพ่ือกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ โดยตนและคณะจะคอยต้อนรับอยู่ที่
เมืองไทย  

ภายหลังสิ้นสุดการสนทนา พลเอก เกษมศักดิ์ ปลูกสวัสดิ์  ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิก
รัฐสภาไทย-เอสโตเนีย  ได้มอบของที่ระลึกให้กับ Hon. Mr. Valdo Ranpere ประธานกลุ่มมิตรภาพ
สมาชิกรัฐสภาเอสโตเนีย-ไทย จากนั้น ได้ถ่ายภาพร่วมกันก่อนที่คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา
ไทย-เอสโตเนีย จะอ าลากลับในเวลา ๑๐.๕๐ นาฬิกา 
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๒.๒ การพบปะสนทนากับ Hon. Mr. Enn Eesmaa รองประธานกรรมาธิการ
ต่างประเทศ และคณะกรรมาธิการต่างประเทศ ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา 
๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ อาคารรัฐสภาสาธารณรัฐเอสโตเนีย 

  

สาระส าคัญในการสนทนา 

Hon. Mr. Enn Eesmaa รองประธานกรรมาธิการต่างประเทศ กล่าวต้อนรับคณะผู้แทนกลุ่ม
มิตรภาพฯ ไทย-เอสโตเนีย ว่ารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสให้การต้อนรับคณะผู้แทนฯ   
ในการมาเยือนสาธารณรัฐเอสโตเนียครั้งนี้ พร้อมทั้งแนะน าคณะกรรมาธิการต่างประเทศที่เข้าร่วมการ
สนทนาในวันนี้ 

พลเอก เกษมศักดิ์ ปลูกสวัสดิ์  ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เอสโตเนีย กล่าว
ขอบคุณพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้คณะผู้แทนฯ ทั้ง ๙ คน ซึ่งประกอบด้วย สมาชิกรัฐสภา จ านวน  ๖ คน 
ข้าราชการจากส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จ านวน ๒ คน และกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์สาธารณรัฐ
เอสโตเนียประจ าประเทศไทย แนะน าตัวต่อคณะกรรมาธิการต่างประเทศสาธารณรัฐเอสโตเนียเพ่ือเป็นการ
ท าความรู้จักกันในเบื้องต้นก่อน 

ต่อมา คณะกรรมาธิการต่างประเทศ กล่าวว่าประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศในทวีปเอเซียที่
ชาวเอสโตเนียนิยมไปท่องเที่ยวมากเป็นอันดับสาม รองจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศเกาหลีเท่านั้น สาเหตุ
เป็นเพราะชาวเอสโตเนียรักในอุปนิสัยที่เป็นมิตรและการให้การต้อนรับชาวต่างชาติที่อบอุ่นของคนไทย 
ด้วยเหตุนี้ เอสโตเนียจึงให้ความส าคัญกับการขอยกเว้นการตรวจลงตราในหนังสือเดินทางของชาว
เอสโตเนียที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยเป็นอย่างมาก เพราะจะเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่
นักท่องเที่ยวชาวเอสโตเนีย ท าให้จ านวนนักท่องเที่ยวเอสโตเนียเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น 
ซึ่งจะน าไปสู่ความร่วมมือในด้านอ่ืนๆ ต่อไป  

ในเรื่องดังกล่าว คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เอสโตเนีย ได้ชี้แจงว่า ขณะนี้
ประเทศไทยและเอสโตเนียได้ลงนามในความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราส าหรับหนังสือเดินทางทูตเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว โดยมีระยะเวลาพ านักไม่เกิน ๙๐ วัน ซ่ึงทั้งสองฝ่ายอยู่ในระหว่างการด าเนินกระบวนการ
ภายในเพ่ือให้ความตกลงมีผลบังคับใช้ ส าหรับหนังสือเดินทางธรรมดา ฝ่ายไทยก าลังเร่งพิจารณาประเด็น
ดังกล่าวในฐานะประเด็นที่มีความส าคัญสูง แต่ยังมีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อการพิจารณา ไม่ว่าจะเป็น ปัจจัย
ด้านความมั่นคง หรือปัจจัยด้านการเป็นตลาดท่องเที่ยว ดังนั้น จึงต้องใช้เวลาในการด าเนินการ 



๖ 
 

นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการต่างประเทศ ยังได้กล่าวถึงประเด็นเรื่องความร่วมมือในการท า
สายการบินร่วมระหว่างสายการบินไทยและสายการบินเอสโตเนียน แอร์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเด็นความ
ร่วมมือระหว่างสองประเทศที่ฝ่ายเอสโตเนียให้ความส าคัญเป็นอันดับต้นๆ ซึ่งคณะผู้แทนฯจะได้หารือใน
ประเด็นนี้โดยละเอียดจากการได้พบปะสนทนากับผู้แทนของสายการบินเอสโตเนียน แอร์ และสนามบิน  
กรุงทาลลินน์ต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการต่างประเทศได้กล่าวว่า ฝ่ายเอสโตเนียจะพยายามท าทุกวิถีทาง
เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันแก่ประเทศไทยว่า เอสโตเนียจะเป็นมิตรที่ดี เป็นประเทศที่ประเทศไทยควรเปิดประตู
ต้อนรับ และร่วมลงทุนได้ 

ภายหลังสิ้นสุดการสนทนา พลเอก เกษมศักดิ์ ปลูกสวัสดิ์  ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิก
รัฐสภาไทย-เอสโตเนีย  ได้มอบของที่ระลึกพร้อมทั้งมอบของขวัญพิเศษอีกหนึ่งชิ้นเนื่องจากเป็นวันคล้ายวัน
เกิดของ Hon. Mr. Enn Eesmaa รองประธานกรรมาธิการต่างประเทศ จากนั้น ได้ถ่ายภาพร่วมกันก่อนที่
คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เอสโตเนีย จะอ าลากลับในเวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา 

๒.๓ การเข้าเยี่ยมคารวะ H.E. Mrs. Ene Ergma ประธานรัฐสภาสาธารณรัฐเอสโตเนีย    
ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา ณ อาคารรัฐสภาสาธารณรัฐ
เอสโตเนีย 
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สาระส าคัญในการสนทนา 

H.E. Mrs. Ene Ergma ประธานรัฐสภาสาธารณรัฐเอสโตเนีย กล่าวต้อนรับคณะผู้แทนกลุ่ม
มิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เอสโตเนีย โดยกล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคณะ
ผู้แทนฯ ซึ่งมาจากประเทศที่มีระยะทางที่ห่างไกลและมีความแตกต่าง จึงนับเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน พร้อมกล่าวว่า คณะผู้แทนฯ คงได้เห็นบรรยากาศในการประชุมของ
รัฐสภาเอสโตเนียแล้ว รัฐสภาเอสโตเนีย มีจ านวนที่นั่งเพียง ๑๐๑ ที่นั่ง เมื่อเทียบกับประเทศไทยแล้ว
จัดเป็นรัฐสภาขนาดเล็ก 

จากนั้น  H.E. Mrs. Ene Ergma ประธานรัฐสภาสาธารณรัฐเอสโตเนีย ได้กล่าวกับคณะผู้แทน
กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เอสโตเนีย ถึงประเด็นที่ควรให้ความส าคัญ คือ ประเด็นเรื่ องปัญหา
สิ่งแวดล้อม ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่รู้กันว่าสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติก าลังเสื่อมโทรมลงอย่าง
รวดเร็ว เป็นผลเนื่องมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีและการเพ่ิมการผลิตอย่างไม่หยุดยั้งเพ่ืออ านวยความ
สะดวกและตอบสนองความต้องการ โดยไม่สนใจในกฎธรรมชาติและโดยไม่ค านึงถึงผลเสียที่ตามมา 
ถึงแม้ว่า เอสโตเนียจะโชคดีที่มีทรัพยากรค่อนข้างสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ หรือน้ าดื่ม แต่ผู้คนก็ใช้อย่าง
ไม่เห็นค่า อีกไม่นานคงหมด ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาที่ร้ายแรง ที่แม้อาจไม่เกิดในช่วงชีวิตของตัวเอง แต่อาจ
เกิดในรุ่นลูกหลานก็เป็นได้ ซึ่งนับเป็นปัญหาใหญ่ของทุกคน ไม่ใช่เพียงประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้น 

คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เอสโตเนีย กล่าวกับ H.E. Mrs. Ene Ergma 
ประธานรัฐสภาสาธารณรัฐเอสโตเนีย ว่ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่บุคคลที่มีต าแหน่งหน้าที่ซึ่งไม่เกี่ยวข้อง
โดยตรงให้ความส าคัญกับประเด็นนี้ พร้อมถามถึงแนวทางในการบรรเทาและป้องกันปัญหาเหล่านี้       
H.E. Mrs. Ene Ergma ประธานรัฐสภาสาธารณรัฐเอสโตเนีย กล่าวว่า มนุษย์จะต้องหาจุดสมดุลระหว่าง
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือความเจริญก้าวหน้าในวิทยาการและความ
สะดวกสบาย ทั้งสองอย่างนี้ ควรต้องด าเนินการควบคู่กัน โดยไม่ให้น้ าหนักกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากจนส่งผล
กระทบต่ออีกเรื่องหนึ่ง อาจท าได้โดยการปลูกฝังจิตส านึกในการอนุรักษ์และตระหนักถึงความส าคัญของ
สิ่งแวดล้อม หรือพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปัจจุบันเริ่มเป็นที่แพร่หลายในหลายๆ
ประเทศ หากแต่ยังมีราคาที่สูงเกินไปส าหรับคนทั่วไป ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องพัฒนาและหาแนวทางในการ
ปฏิบัติที่หลากหลาย เพ่ือคนทุกระดับสามารถเข้าถึงได้จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด  

ภายหลังสิ้นสุดการสนทนา พลเอก เกษมศักดิ์ ปลูกสวัสดิ์  ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิก
รัฐสภาไทย-เอสโตเนีย  ได้มอบของที่ระลึกให้กับ H.E. Mrs. Ene Ergma ประธานรัฐสภาสาธารณรัฐ
เอสโตเนีย จากนั้น ได้ถ่ายภาพร่วมกัน ก่อนที่คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย -เอสโตเนีย       
จะอ าลากลับในเวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา 
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๒.๔ การพบปะสนทนาและรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “e-Estonia” จาก Mr. Ivar 
Tallo กรรมการบริหารของ the E-Governance Academy ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน        
พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ Demo Center 

 

สาระส าคัญในการสนทนา 

Mr. Ivar Tallo กรรมการบริหารของ the E-Governance Academy เริ่มการบรรยายด้วย
การให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณรัฐเอสโตเนีย กล่าวโดยสรุปว่า สาธารณรัฐเอสโตเนียเป็นประเทศเล็กใน
แถบทะเลบอลติก มีพ้ืนที่ ๔๕,๐๐๐ ตารางกิโลเมตรโดยประมาณ มีประชากรประมาณ ๑.๔ ล้านคน เดิม
เป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตรัสเซีย และได้รับเอกราชเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔ (ค.ศ. ๑๙๙๑) ปัจจุบัน เป็น
สมาชิกของประชาคมยุโรป (European Union) และองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (NATO) 
และเริ่มใช้เงินสกุลยูโร เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ (ค.ศ. ๒๐๑๑)  

จากนั้น Mr. Ivar Tallo กรรมการบริหารของ the E-Governance Academy บรรยาย
ต่อไปว่า ร้อยละ ๙๘ ของประชากรอายุต่ ากว่า ๓๕ ปี เป็นผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตเป็นประจ า ร้อยละ ๗๐ ของ
พ้ืนที่ชุมชน ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (wi-fi) ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จึงท าให้
สาธารณรัฐเอสโตเนียเป็นหนึ่งในประเทศที่ก้าวหน้าที่สุดในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการบริหาร จัดการ และให้บริการ ซึ่งไม่จ ากัดเฉพาะในภาค
ธุรกิจหรือเอกชนเท่านั้น หากรวมไปถึงภาครัฐด้วย 

ระบบการให้บริการของภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) ของเอสโตเนียมี
ความก้าวหน้าและครอบคลุมเชื่อมต่อกับทุกภาคส่วนเพ่ือตอบสนองและอ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนในทุกด้าน เอสโตเนียสามารถพัฒนาระบบของบัตรประจ าตัวประชาชนให้สามารถเชื่อมต่อได้กับ
ทุกกิจกรรมของชีวิต บัตรประชาชนไม่เพียงแต่จะบอกข้อมูลทั่วไปของเจ้าของบัตร แต่ยังสามารถใช้ร่วมกับ
รหัสส่วนบุคคลเพ่ือเป็นกุญแจในการเข้าถึงข้อมูลและบริการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การธนาคาร (e-Banking) 
การศึกษา (e-School) การท างาน (e-Company) บัตรประจ าตัวประชาชนสามารถใช้แทนบัตรประกัน
สุขภาพ ใช้ในการขึ้นรถสาธารณะ เป็นใบขับขี่ และจ่ายภาษี เป็นต้นนอกจากนี้ สาธารณรัฐเอสโตเนียเป็น
ประเทศแรกที่สามารถเลือกตั้งผ่านระบบอินเตอร์เน็ตออนไลน์ (i-Voting) ได้จากทุกที่ในโลก โดยเริ่มพัฒนา
ระบบนี้ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๒๐๐๕ ใช้งานจริงครั้งแรกได้ในการเลือกตั้งในปี ค.ศ. ๒๐๐๗ และสถิติจากการ
เลือกตั้งในป ีค.ศ. ๒๐๑๑ มีผู้ลงคะแนนผ่านทาง i-Voing คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๓ ของผู้มีสิทธ์เลือกตั้ง 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3


๙ 
 

คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เอสโตเนีย ได้สอบถามถึงระบบการป้องกัน
โจรกรรมข้อมูลและการลักลอบใช้ข้อมูลของบุคคลอ่ืน ซึ่ง Mr. Ivar Tallo กรรมการบริหารของ the E-
Governance Academy กล่าวว่า ถึงแม้ว่าประชาชนจะสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการต่างๆได้โดยการใช้
บัตรประชาชนเพียงใบเดียว ซึ่งท าให้ดูเหมือนว่าทุกระบบจะเชื่อมต่อกันหมดจึงมีความเสี่ยงสูงที่จะถูก
โจรกรรมข้อมูล แต่อันที่จริงแล้ว ระบบการจัดเก็บข้อมูลต่างๆจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลที่แยกจากกันและ
ดูแลโดยหน่วยงานด้านความมั่นคงโดยเฉพาะ ซึ่งนักพัฒนาระบบของเอสโตเนียเชื่อมั่นมากว่ามีความ
ปลอดภัยสูง ดังนั้น ถึงแม้ว่าจะมีการลักลอบเข้าถึงฐานข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งได้ ก็ไม่ได้หมายความว่าจะ
สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลอ่ืนๆทั้งหมดของบุคคลนั้นๆ และนับตั้งแต่เริ่มใช้ระบบออนไลน์นี้มายังไม่เคยมีการ
โจรกรรมทางข้อมูลหรือการลักลอบใช้ข้อมูลบุคคลอ่ืนที่ร้ายแรงเกิดขึ้น 

นอกจากนี้ Mr. Ivar Tallo กรรมการบริหารของ the E-Governance Academy กล่าว
ต่อไปว่า การเปลี่ยนระบบการบริหาร การจัดการ และการให้บริการไปเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ นอกจาก
จะเป็นการช่วยอ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานและผู้รับบริการแล้ว ยังเป็นการช่วยประหยัดทรัพยากร
และรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ ระบบการท างานที่ จัดท าและจัดเก็บข้อมูลใน
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งสามารถส่งต่อให้ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องผ่านอินเตอร์เน็ตได้ในทันที และผู้รับก็สามารถเข้าถึง
งานได้ในทันทีเช่นเดียวกัน จึงเป็นการประหยัดเวลา ทั้งยังประหยัดทรัพยากร โดยเฉพาะกระดาษเพราะไม่
จ าเป็นต้องพิมพ์เอกสารออกมาเลย ซึ่งเป็นการลดต้นทุนการผลิตได้อีกด้วย  

ภายหลังสิ้นสุดการสนทนาและการบรรยาย พลเอก เกษมศักดิ์ ปลูกสวัสดิ์  ประธาน        
กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เอสโตเนีย  ได้มอบของที่ระลึกให้กับ Mr. Ivar Tallo กรรมการบริหารของ 
the E-Governance Academy จากนั้น ได้ถ่ายภาพร่วมกัน ก่อนที่คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา
ไทย-เอสโตเนีย จะอ าลากลับในเวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา 

 ๒.๕ การเข้าเยี่ยมคารวะ H.E. Mr. Ken-Marti Vaher รัฐมนตรีว่าการกระทรวง        
มหาดไทย ในวันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๙.๓๐ นาฬิกา ณ กระทรวงมหาดไทย 

  

       

 สาระส าคัญในการสนทนา 

 H.E. Mr. Ken-Marti Vaher รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวกับคณะผู้แทนกลุ่ม
มิตรภาพฯ ไทย-เอสโตเนีย ว่ารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้ต้อนรับคณะผู้แทนฯในการ



๑๐ 
 
มาเยือนสาธารณรัฐเอสโตเนียในครั้งนี้  พร้อมทั้งกล่าวสรุปเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบหลักของ
กระทรวงมหาดไทย โดยกล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงที่ใหญ่ที่สุดในจ านวน ๑๑ กระทรวงของ
สาธารณรัฐเอสโตเนีย ทั้งในด้านจ านวนเจ้าหน้าที่ ที่มีจ านวนมากถึง ๑๑,๐๐๐ คน และในด้านขอบข่ายของ
ความรับผิดชอบที่ครอบคลุมและเก่ียวข้องกับองค์กรต่างๆ มากมาย เช่น ทะเบียนประชากร การตรวจสอบ
และลงทะเบียนผู้อพยพ การจ่ายภาษีของประชาชน และต ารวจ เป็นต้น ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยมีความ
รับผิดชอบหลักคือความมั่นคงของประเทศ  

 H.E. Mr. Ken-Marti Vaher รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ยังกล่าวต่อไปว่า ปัจจุบัน 
เอสโตเนียให้ความส าคัญเป็นอย่างมากกับการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการประเทศไปเป็นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โดยได้พัฒนาระบบดังกล่าวให้เข้าถึงทุกกิจกรรมของชีวิตประชาชน ไม่ว่าจะเป็น 
การเงิน การธนาคาร สุขภาพ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของภาครัฐ ซึ่งเอสโตเนียเป็นประเทศแรกใน
โลกที่มีการลงคะแนนเลือกตั้งผ่านอินเตอร์เน็ตออนไลน์ และยังน าไปใช้ในการป้องกันและปรามปราม
อาชญากรรม ทั้งภายในประเทศและจากภายนอกประเทศ ซึ่งจากสถิติพบว่าท าให้ปัญหาอาชญากรรมลดลง
มากถึง ๔ เท่า  

 คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เอสโตเนีย สอบถามเกี่ยวกับอาชญากรรมที่เป็น
ปัญหาหลักของเอสโตเนีย ซึ่ง H.E. Mr. Ken-Marti Vaher รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตอบว่า 
ปัญหาเรื่องอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งจัดได้ว่าเป็นปัญหาหลักที่เอสโตเนียให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 
เพราะจากที่ได้กล่าวไปแล้วว่าเอสโตเนียใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในทุกภาคส่วน จึงท าให้เอสโตเนียเป็น ๑ ใน
ประเทศที่ประสบปัญหานี้มากที่สุดในยุโรป เอสโตเนียพยายามอย่างยิ่งในการหาความร่วมมือกับนานา
ประเทศเพ่ือหาทางป้องกันร่วมกัน และปรับปรุงกฎหมายและบทลงโทษเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวให้ทันต่อ
เหตุการณ์ในปัจจุบันมากที่สุด นอกจากนี้ ยังมีปัญหาเรื่องยาเสพติด ซึ่งเหมือนกับทุกประเทศทั่วโลกที่ต้อง
เผชิญทั้งเรื่องการลักลอบน าเข้ายาเสพติดจากต่างประเทศและที่ผลิตโดยคนในท้องถิ่น ซึ่งสิ่งที่ท าให้ยากต่อ
การปรามปรามคือ การที่มีการผลิตยาเสพติดชนิดใหม่ๆขึ้นอย่างรวดเร็ว และสามารถผลิตได้ในท้องถิ่นจึง
ง่ายต่อการซื้อหา ทั้งนี้ เอสโตเนียพยายามอย่างมากในการปราบปรามและป้องกันการลักลอบน าเข้ายาเสพ
ติด โดยมีการน าระบบตรวจจับความเคลื่อนไหวไปใช้ในการแก้ปัญหาชายแดนระหว่างเอสโตเนียและรัสเซีย 
ซึ่งมีระยะทางหลายร้อยกิโลเมตร เพ่ือช่วยในการแก้ปัญหาการลักลอบน าเข้ายาเสพติดและรวมถึงการ
ลักลอบเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายด้วย 

 จากนั้น คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เอสโตเนีย ได้สอบถามถึงปัญหาที่อาจ
เกิดจากการใช้ระบบการลงคะแนนเลือกตั้ง เช่น การซื้อเสียง H.E. Mr. Ken-Marti Vaher รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ตอบว่า  เอสโตเนียเป็นประเทศเล็กๆ มีจ านวนประชากรเพียง ๑.๔ ล้านคน
โดยประมาณ จึงง่ายในการควบคุมและตรวจสอบความโปร่งใสในการท างานทั้งของรัฐบาลและบุคคลใดๆ 
ปัญหาเรื่องการทุจริต เช่นเรื่องการซื้อเสียงจึงมีไม่มากนัก และไม่ใช่ปัญหาใหญ่ ซึ่งแตกต่างกับประเทศไทย 
ที่มีจ านวนประชากร เกือบ ๗๐ ล้านคน การตรวจสอบจึงเป็นไปได้ยากและใช้เวลานาน อย่างไรก็ตาม 
เอสโตเนียหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในการเดินทางเยือนเอสโตเนียครั้งนี้ของคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิก
รัฐสภาไทย-เอสโตเนียจะเป็นการเปิดโอกาสให้ทั้งสองประเทศได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน เพ่ือ
น าบทเรียนหรือตัวอย่างจากอีกฝ่ายไปใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไป 

 ภายหลังสิ้นสุดการสนทนาและการบรรยาย พลเอก เกษมศักดิ์ ปลูกสวัสดิ์  ประธาน        
กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เอสโตเนีย  ได้มอบของที่ระลึกให้กับ H.E. Mr. Ken-Marti Vaher 



๑๑ 
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จากนั้น ได้ถ่ายภาพร่วมกัน ก่อนที่คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิก
รัฐสภาไทย-เอสโตเนีย จะอ าลากลับในเวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา 

๒.๖ การพบปะสนทนาและรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการบริหารท่าอากาศยานและการ
บินของสายการบินเอสโตเนียน แอร์ และท่าอากาศยานกรุงทาลลินน์ จาก Mr. Erik Sakkov กรรมการ
ก ากับดูแลท่าอากาศยานกรุงทาลลินน์ และ Mr. Tero Taskila ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายการบินเอสโตเนียน แอร์ ในวันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ ห้อง VIP 
ท่าอากาศยานกรุงทาลลินน์ 

   

 

   

  สาระส าคัญในการสนทนา 

  Mr. Erik Sakkov กรรมการก ากับดูแลท่าอากาศยานกรุงทาลลินน์ กล่าวต้อนรับคณะผู้แทน
กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เอสโตเนีย และบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการท่าอากาศ
กรุงทาลลินน์ โดยกล่าวว่า ท่าอากาศกรุงทาลลินน์เป็นท่าอากาศยานที่มีรัฐเป็นเจ้าของ โดยร้อยละ ๓๗ ของ
เครื่องบินที่ลงจอดเป็นเครื่องบินของสายการบินเอสโตเนียน แอร์ และจัดว่าเป็นสนามบินที่มีอัตราการ
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วที่สุดของยุโรปในปี ค.ศ. ๒๐๑๑ วัดได้จากการมีอัตราการเติบโตคิดเป็นร้อยละ ๒๕ 
ต่อปี ทั้งในด้านจ านวนเที่ยวบินและจ านวนผู้โดยสารที่เพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ เป็นผลมาจากระบบการให้บริการ



๑๒ 
 
ผู้โดยสารของท่าอากาศยานกรุงทาลลินน์ที่มีประสิทธิภาพสูง โดยใช้เวลาเพียง ๒๕ นาที ในการด าเนินการ
ตั้งแต่การเช็คอิน การโหลดกระเป๋า การออก Boarding pass ไปจนถึงการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง 

  Mr. Erik Sakkov กรรมการก ากับดูแลท่าอากาศยานกรุงทาลลินน์ กล่าวต่อไปว่าท่าอากาศยาน
กรุงทาลลินน์มีศักยภาพเพียงพอที่เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อการคมนาคมระหว่างเอเชียและยุโรป 
เนื่องจากมีท าเลที่ตั้งที่ดี ซึ่งจะสามารถร่นระยะเวลาและระยะทางในการบินได้ ยกตัวอย่างเช่น เส้นทางการ
บินจากเชียงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ไปยังกรุงมาดริด ราชอาณาจักรสเปน สามารถบินเป็นเส้นตรงได้
โดยไม่ต้องอ้อมไปเปลี่ยนเครื่องบินที่อ่ืน และการที่ระยะทางในการบินสั้นลงจะส่งผลให้ต้นทุนในการบิน
ต่ าลง ประหยัดค่าเชื้อเพลิง ซึ่งส่งผลให้ราคาค่าโดยสารถูกลง ดังนั้น สิ่ งที่จ าเป็นส าหรับท่าอากาศยาน    
กรุงทาลลินน์ในขณะนี้ คือการหาความร่วมมือและเครือข่ายที่มีศักยภาพจากเอเชีย ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่ง
ในอันดับต้นๆที่เอสโตเนียเชื่อมั่นในศักยภาพและประสงค์จะร่วมลงทุนด้วย และเพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมใน
การขยายตัวในอนาคต รวมทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพของท่าอากาศยานเอสโตเนีย จึงได้มี
การสร้างอาคารผู้โดยสารใหม่และการเพิ่มพ้ืนที่ใช้สอยของรันเวย์ ซึ่งมีก าหนดแล้วเสร็จในปีหน้า 

  จากนั้น Mr. Tero Taskila ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินเอสโตเนียน 
แอร์ ได้บรรยายเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการของสายการบินเอสโตเนียน แอร์  โดยกล่าวว่า         
สายการบินเอสโตเนียน แอร์เป็นองค์กรที่รัฐเป็นหุ้นส่วน ร้อยละ ๙๗ และสายการบินสแกนดิเนเวียน    
แอร์ไลน์ เป็นหุ้นส่วนอีก ร้อยละ ๓ ก่อตั้งภายหลังได้รับเอกราชจากสหภาพโซเวียต ในปี ค.ศ. ๑๙๙๑ โดย
ปัจจุบันมีความสามารถในการให้บริการ ดังนี้ 
  - มีเส้นทางการบินไปยัง ๒๔ ประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศซึ่งได้รับเอกราชจากสหภาพ
โซเวียต กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียและประเทศในยุโรป  
  - เป็นหุ้นส่วนทางการบินกับ ๘ สายการบิน คือ SAS, Aeroflot, AeroSvit, Belavia; 
Brussels Airlines, KLM Royal Dutch Airlines และ Rossiya 

 - มีเครื่องบิน จ านวน ๑๑ ล า โดยเป็น Boeing 737-500 จ านวน ๑ ล า Embraer 170 
จ านวน ๔ ล า CRJ900 NextGen จ านวน ๓ ล า และ SAAB 340 ซึ่งให้บริการโดย Estonian Air Regional 
ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ จ านวน ๓ ล า 

 - มีจ านวนผู้โดยสารมากกว่า ๖๕๐,๐๐๐ คน ในปี ค.ศ. ๒๐๑๑ ซึ่งเพ่ิมจากปีก่อนหน้า คิด
เป็นร้อยละ ๑๖.๔ 

 Mr. Tero Taskila ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินเอสโตเนียน แอร์ กล่าว
ต่อไปว่า สายการบินเอสโตเนียน แอร์ เป็นหนึ่งในสายการบินที่มีการขยายตัวรวดเร็วที่สุด เนื่องจากท าเล
ที่ตั้งของสาธารณรัฐเอสโตเนียที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สามารถเชื่อมต่อเอเชียและยุโรปได้ในระยะทางที่สั้นลง  
ท าให้ผู้โดยสารเปลี่ยนมาใช้เอสโตเนียเป็นจุดพักและเปลี่ยนไปใช้สายการบินเอสโตเนียน แอร์ ในการ
เดินทางมากขึ้น และมีแนวโน้มว่าจะเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง สายการบินเอสโตเนียน แอร์ จึงได้จัดท า
แผนพัฒนา โดยจะมีการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริหารและการจัดการให้ทันสมัย สามารถ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะรองรับจ านวนผู้โดยสารที่มากขึ้น  
และเพ่ือเป็นการดึงดูดนักลงทุนให้สนใจในการร่วมลงทุน ทั้งนี้ สายการบินเอสโตเนียน แอร์ มีความมุ่งมั่นที่
จะหาหุ้นส่วนและความร่วมมือจากสายการบินที่มีศักยภาพสูงจากเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากสายการ
บินไทย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสายการบินที่มีศักยภาพสูง ทั้งในด้านขนาดและคุณภาพของการให้บริการ จึง
อยากให้คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เอสโตเนียช่วยในการผลักดันเรื่องนี้ด้วย 

http://estonian-air.com/en/service/about-company/fleet/boeing-737-300/
http://estonian-air.com/en/about-us/about-company/fleet/embraer-170-2/
http://estonian-air.com/en/service/about-company/fleet/crj900/


๑๓ 
 

 คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เอสโตเนียได้เชิญผู้แทนจากบริษัท การบินไทย 
จ ากัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-เอสโตเนีย เพ่ือหารือในเรื่อง
ความเป็นไปได้ในการร่วมลงทุนในสายการบินร่วม ซึ่งบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ได้ชี้แจงเกี่ยวกับ
การท าสัญญาเที่ยวบินร่วมระหว่างสายการบินไทยและสายการบินอ่ืน โดยอ้างถึง ความตกลงทางการบิน
ตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ ซึ่งระบุว่า หากการบินไทยต้องการบินไปยังประเทศอ่ืนใดจะต้องมีความ
ตกลงร่วมกัน ซึ่งปัจจุบัน การบินไทยมีความตกลงร่วมกับประเทศต่างๆ จ านวน ๙๙ ประเทศ แต่ในกลุ่ม
ประเทศแถบทะเลบอลติก ได้แก่ ลัตเวีย ลิทัวเนีย และเอสโตเนีย มีเพียงลัตเวียเท่านั้นที่มีความตกลง
ร่วมกับการบินไทย ส่วนเอสโตเนียยังไม่มีการเจรจาใดๆ ซึ่งผู้แทนจากบริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน) ได้
แจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับท่าทีของบริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน) ในเรื่องการท าสัญญาเที่ยวบินร่วม
ระหว่างสายการบินไทยและสายการบินของสาธารณรัฐเอสโตเนียว่า การบินไทยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง
หากทางเอสโตเนียจะขอเปิดการเจรจาในเรื่องนี้ พร้อมกันนี้ คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-
เอสโตเนียได้มอบตัวอย่างความตกลงร่วมทางการบิน และรายชื่อเมืองที่มีเที่ยวบินร่วมของสายการบินไทย
กับสายการบินสแกนดิเนเวียน แอร์ไลน์ เพ่ือใช้ในการวางแผนการขยายเส้นทางระหว่างการบินไทยและ
เอสโตเนียน แอร์ ต่อไปในอนาคต 

 ภายหลังสิ้นสุดการสนทนาและการบรรยาย พลเอก เกษมศักดิ์ ปลูกสวัสดิ์  ประธาน        
กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เอสโตเนีย  ได้มอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกันกับ Mr. Erik Sakkov 
กรรมการก ากับดูแลท่าอากาศยานกรุงทาลลินน์ และ Mr. Tero Taskila ประธานและประธานเจ้าหน้าที่
บริหารสายการบินเอสโตเนียน   

๓. การเยี่ยมชมสถานที่ส าคัญ 

  ๓.๑ เยี่ยมชมอาคารรัฐสภาสาธารณรัฐเอสโตเนีย วันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา  

  พลเอก เกษมศักดิ์ ปลูกสวัสดิ์ ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เอสโตเนียและคณะฯ 
ได้เข้าเยี่ยมชมอาคารรัฐสภาสาธารณรัฐเอสโตเนีย และห้องประชุมรัฐสภาสาธารณรัฐเอสโตเนีย 

      

          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  



๑๔ 
 
๔. การเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรอง 

  ๔.๑ การ เ ข้ า ร่ ว ม ง าน เลี้ ย ง รั บ รองอาหา ร ค่ า เ พ่ื อ เ ป็ น เ กี ย รติ แก่ คณะฯ  โ ดยมี                   
Mr. Alar Streimann ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐเอสโตเนีย เป็นเจ้าภาพ ในวันพุธที่ ๖ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา ณ ร้านอาหาร MEKK 

 

     

   

  ๔.๒ การเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันเ พ่ือเป็นเกียรติแก่คณะฯ โดยมี           
H.E. Mrs. Laine Randjärv รองประธานรัฐสภาคนที่หนึ่ง เป็นเจ้าภาพ ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. 
๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ Kalevipoja Hall อาคารรัฐสภาสาธารณรัฐเอสโตเนีย 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

   

 

 



๑๕ 
 
  ๔.๓ การเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ าเพ่ือเป็นเกียรติแก่คณะฯ โดยมี สมาคม Logistics 
and Transit Association เป็นเจ้าภาพ ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา  

 

  

  ๔.๔ การเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารกลางวัน เพ่ือเป็นเกียรติแก่คณะฯ  โดยมี          
H.E. Mr. Urmas Paet รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพ ในวันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๔๕ นาฬิกา ณ ห้อง VIP ท่าอากาศยานกรุงทาลลินน์  

 

 



๑๖ 
 

 

 ทั้งนี้ ขอเรียนว่า การเดินทางเยือนสาธารณรัฐเอสโตเนียอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ รัฐสภา
เอสโตเนียเป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส าหรับคณะ เป็นจ านวน ๘ คน ดังนี้ 

๑. ห้องพัก ณ โรงแรม The Nordic Hotel Forum กรุงทาลลินน์ โดยเป็นห้องเดี่ยว   
จ านวน ๘ ห้อง รวม ๒ คืน  

๒. ยานพาหนะ เป็นรถตู้ ๑๙ ที่นั่ง จ านวน ๑ คัน ตลอดระยะเวลาที่พัก ณ กรุงทาลลินน์ 
๓. อาหารกลางวันและอาหารค่ า จ านวน ๔ มื้อ 

 
 
 
 

(นางสาวพิริยา ศรีกัลยา) 
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 

กลุ่มงานความสัมพันธ์รัฐสภาทวิภาคี 
ส านักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

ผู้สรุปรายงาน 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 


